

# ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

สัมมนา ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 เวลา 08.00 - 16.30 น.

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตรที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยความรู้ในกาชชนิดต่างๆ การจัดการความปลอดภัย การใช้และวิธีเก็บรักษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน โดยได้รับการรับรองเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่ต้องรับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) จำนวนตั้งแต่ยี่สิบภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้ หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube trailer) ยกเว้นกาชบีโตรเลียมเหลวที่จะต้องจัดให้มีคนงานที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมกาช

ผู้ผ่านการเกณฑ์การฝึกอบรม (ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ระบุ และผ่านการสอบประเมินผล) จะได้รับหนังสือรับรอง จากผู้ดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งสามารถนำไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมกาช คนงานส่งกาช และคนงานบรรจุกาช ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยการขึ้นทะเบียนคนงานจะมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

## บุคคลที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้..

- ❖ ผู้ควบคุมกาช หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บกาชในภาชนะบรรจุกาช
- ❖ ผู้ส่งกาช หรือผู้มีหน้าที่ส่ง หรือขนส่งกาชที่อยู่ในภาชนะบรรจุกาช
- ❖ ผู้บรรจุกาช หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่บรรจุกาชลงในภาชนะบรรจุกาช

## วิทยากร

**คุณชัตติย อิศวสุรฤกษ์**  
HSE Behavioural Mgr. & Project Specialist  
บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รุ่นที่	วันที่จัดอบรม (ราคาท่านละ 5,500 บาท)			
46	วันพุธ - วันศุกร์ที่	28 - 30	มีนาคม	2561
47	วันพุธ - วันศุกร์ที่	25 - 27	เมษายน	2561
48	วันพุธ - วันศุกร์ที่	16 - 18	พฤษภาคม	2561
49	วันอังคาร - วันพฤหัสบดีที่	26 - 28	มิถุนายน	2561
50	วันอังคาร - วันพฤหัสบดีที่	24 - 26	กรกฎาคม	2561
51	วันพุธ - วันศุกร์ที่	19 - 21	กันยายน	2561
52	วันพุธ - วันศุกร์ที่	28 - 30	พฤศจิกายน	2561
53	วันอังคาร - วันพฤหัสบดีที่	18 - 20	ธันวาคม	2561

\*\* ในช่วงปลายวันสุดท้ายของการอบรมจะมีการสอบประเมินผลและควบคุมการสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ ผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่ 60% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร \*\*  
\*\* ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อหน่วยงานของท่านบนสำเนาเอกสารให้เรียบร้อย \*\*